



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๒๙, ๑๔๒

ที่ กษ.๐๒๓๐/ ๑ ๙๗๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย  
เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งวดที่ ๑ พ.ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการ บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่/จังหวัด นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่ห้วง ๒ เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหลายจังหวัดได้มีการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืนให้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ) ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มเติมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณในการอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด โดยการดำเนินการในห้วงไตรมาส ๔ จะเน้น การติดตามผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การถอด/สรุปบทเรียนโครงการ และการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการฯ

๒. หากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดำเนินการตามแผนที่กำหนดครบถ้วนบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย สามารถพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) ปรับงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล และการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม

๒) ส่งคืน...

๒) ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โดยขอให้ทำหนังสือแจ้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริทราบอย่างเป็นทางการ ภายในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อที่จะได้สรุปวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายภาพรวม และนำมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ทั้งนี้ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบบริหารวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานตนเอง (งดส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่วนกลาง)

ในการนี้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อทราบ และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายพนิตย์ พลเคน)  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์